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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1 /๒๕๖6 

วันที่   22 ธันวาคม   ๒๕๖6 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว 

................................... 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์  
๒ นางวงศ์จันทร์  วรรณวัลย์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว นางวงศ์จันทร์  วรรณวัลย์  
๓ นางดวงสุรีย์  สุขเกษม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว นางดวงสุรีย์  สุขเกษม  
๔ นายสังทอง  ไพรโสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว นายสังทอง  ไพรโสภา  
๕ นายสมนึก  กุดหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว นายสมนึก  กุดหอม  
๖ นายสมร  กุมารสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว นายสมร  กุมารสิทธิ์  
๗ นางเพชรรัตน์  พิมพ์ภาค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว นางเพชรรัตน์  พิมพ์ภาค  
๘ นางสาวรุ้งลาวัลย์  บรรลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว นางสาวรุ้งลาวัลย์  บรรลือ  
9 นายอ่อนสี  พรทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว นายอ่อนสี  พรทิพย์  

10 นายพรพิสุทธิ์  กุมารสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว นายพรพิสุทธิ์  กุมารสิทธิ์  
11 นายหนูไกร  กุมารสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว นายหนูไกร  กุมารสิทธิ์  
12 นายชัยยง  สีมันตะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว นายชัยยง  สีมันตะ  

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายศักดิ์ชาย  แสงโชติ นายกเทศมนตรีต าบลศรีแก้ว นายศักดิ์ชาย  แสงโชติ  
๒ นายเทวี  จันทร์น้อย รองนายกเทศมนตรี นายเทวี  จันทร์น้อย  
๓ นายจันทรา  ทองสมุทร รองนายกเทศมนตรี นายจันทรา  ทองสมุทร  
๔ นางสาวศศิธร  แสงศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวศศิธร  แสงศรี  
๕ นายเดชชัย  แก้วโมรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายเดชชัย  แก้วโมรี  
6 นายสุรชัย  จันทร์เพ็ญ ปลัดเทศบาลต าบลศรีแก้ว นายสุรชัย  จันทร์เพ็ญ  
7 นายจิตติศักดิ์  ศรีวอุไร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล นายจิตติศักดิ์  ศรีวอุไร  
8 นางสุปราณี ชารีรักษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง นางสุปราณี ชารีรักษ์  
9 นายกัญจนพิทักษ์ นามศิลป์ ผู้อ านวยการกองช่าง นายกัญจนพิทักษ์ นามศิลป์  

10 นางสาวบรรจง กาลจักร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ นางสาวบรรจง กาลจักร  
11 นายคเชนทร์  จันทนาวงษ์ เลขานุการสภาเทศบาล นายคเชนทร์  จันทนาวงษ์  
12 นางสาวชีรณัฐฐา อุ่นค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวชีรณัฐฐา อุ่นค า  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

13 นายอ าพล พวงผกา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นายอ าพล พวงผกา  
14 นายบุญทวี  พารุสุข นายช่างโยธาช านาญงาน นายบุญทวี  พารุสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖6 

วันที่   22 ธันวาคม  ๒๕๖6  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว  

******************  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

-ถ้ามี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ   
สมัยที่  1  ครั้งที่ 2 / 2566  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2566  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
- ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ รับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดยโสธร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
5.2 รายงานสถานะทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
5.3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
5.4 รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2566 
5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพิกถอนสภาพและรื้อถอนฝายน้ าล้น
นาก่อน้อยเมื่อได้รับงบประมาณ เพ่ือพิจารณาด าเนินงานขอรับงบประมาณ
เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
(ถ้ามี ) 
 

 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 / ๒๕๖6 
วันที่  22 ธันวาคม   2566 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว  
.............................................  

เริ่มประชุม เวลา  09.00  น.  เมื่อถึงเวลา 09.00 น. นายมนต์ทิน กุมารสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบล
ศรีแก้ว ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมได้ลงชื่อไว้ว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมได้เชิญสมาชิก 
เข้าห้องประชุม และท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

    

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์ 1.ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดศรีแก้ว 
ประธานสภาฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาครับ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1 ครั้งที่  2  
ประจ าปี  2566  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2566 

 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์ ส าหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 2 / 2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมานั้น 

ทางเลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว  ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านได้
พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือไม ่

 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์ ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมในการ 
ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว สมัยวิสามัญ 

สมั ยที่  1  ครั้ งที่  2  /  2566 เมื่ อ วั นที่  25   สิ งหาคม   2566 
โดยการยกมือ 

 

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นเอกฉันฑ์ - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ รับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดยโสธร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เม่ือด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจงต่อสภาเทศบาลต าบลศรีแก้วครับ 
ประธานสภา   
 

นายศักดิ์ชาย แสงโชติ              เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี                       ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีจังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะด าเนินโครงการ 

บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร 
(เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ) จ านวน 37 แห่ง เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
ย โ ส ธ ร  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 8  โ ด ย มี ส า นั ก ง าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์ ในการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร 
(เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที ทั้งนี้ เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ เทศบาล
ต าบลศรีแก้ว มีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง 
ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือ
ระบบอ่ืนในท านองเดียวกันที่เกิดจากการด าเนินโครงการทั้งหมด เพ่ือเป็น
ผู้ปกครองดูแล บ ารุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งบัญชีโครงการบริหาร
จัดการน าแบบบูรณาการ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร (เครื่องสูบ
น้ าพลังแสงอาทิตย์) ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดยโสธร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 
1. โครงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตร (เครื่องสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์) หมู่ที่ 9 บ้านศรีชุมพร ต าบลศรี
แก้ว อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
2. โครงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตร (เครื่องสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์) หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์เจริญ ต าบล
ศรีแก้ว อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
 

จึ งขอให้สภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ ง                                             
2 โครงการดังกล่าว  
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นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์ มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  
ประธานสภา ให้ความเห็นชอบ รับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดยโสธร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2568 เ ม่ือด า เนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จ านวน 2 โครงการ  
โดยการยกมือ 

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ รับโอนสินทรัพย์ที่ เกิดจากการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดยโสธร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 เม่ือด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 2 โครงการ 
เห็นชอบ      จ านวน      10     เสียง     
ไม่เห็นชอบ     จ านวน       -       เสียง  
งดออกเสียง     จ านวน       1      เสียง (ประธานสภา) 
 

5.2 รายงานสถานะทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจงต่อสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว 
ประธานสภา ฯ  
 

นางสุปราณี  ชารีรักษ์ เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้วผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ทุกท่าน ดิฉันนางสุปราณี ชารีรักษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 

ขอรายงานสถานะทางการคลังประจ าปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 
 รายรับ 
 1. รายได้ภาษี    242,138.73   บาท 
 2. รายได้ค่าธรรมเนียม   133,515.80   บาท 
 3. รายได้ค่าปรับ    1,257.50   บาท 
 4. รายได้ใบอนุญาต   12,450.00   บาท 
 5. รายได้ค่าเช่า    110,910.00  บาท 
 6. รายได้ดอกเบี้ยเงินปันผล  154,586.87  บาท 
 7. รายได้อ่ืนๆ    408,979.50  บาท 
 8. รายได้ภาษีจัดสรร   18,746,206.82  บาท 
 9. รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น   24,003,139.00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น    43,813,184.22 บาท 
 รายจ่าย 
 1. รายจ่ายงบกลาง   1,396,325.27 บาท 
 2. รายจ่ายงบกลาง (ท)   9,674,068.00 บาท 
 3. เงินบ าเหน็จด ารงชีพ   186,789.00  บาท 
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 4. เงินบ านาญ    149,431.20  บาท 
 5. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) 90,568.80  บาท 
 6. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  2,624,640.00 บาท 
 7. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   9,093,510.00 บาท 
 8. เงินเดือนฝ่ายประจ า (ท)  141,600.00  บาท 
 9. ค่าตอบแทน    266,300.00  บาท 
 10. ค่าใช้สอย    3,190,340.00 บาท 
 11. ค่าใช้สอย (ท)   3,143,476.99 บาท 
 12. ค่าวัสดุ (ท)    2,510,200.44 บาท 
 13. ค่าสาธารณูปโภค   591,484.36  บาท 
 14. ค่าครุภัณฑ์ (ท)   262,200.00  บาท 
 15. ค่าครุภัณฑ์ (ก)   18,700.00  บาท 
 16. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)  3,923,000.00 บาท 
 16. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)  1,680,000.00 บาท 
 17. เงินอุดหนุน (ท)   1,565,200.00 บาท 
 รวม     40,507,834.06 บาท 
  

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภา ฯ 
 

นายสมนึก กุดหอม  ขอสอบถามว่ายอดเงินที่เหลืออยู่เราสามารถน าไปใช้ได้หรือไม่ครับ 
สมาชิกสภา ฯ 
 

นางสุปราณี  ชารีรักษ์  สามารถน าไปใช้ได้ เจ้าหน้าที่งบประมาณจะชี้แจ้งอีกครั้ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง   
 

ที่ประชุม  - รับทราบ- 
 

5.3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบชี้แจงต่อสถาต่อสภาเทศบาล เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสาวชีรณัฐฐา อุ่นค า เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้วทุกท่าน ดิฉัน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวชีรณัฐฐา อุ่นค า ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ปฏิบัติการ ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลศรีแก้ว ประจ าปี 2566 

ดังนี้ 
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ยุธศาสตร ์ แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

52 13,648,080 12 4,422,000 11 3,923,000 11 3,923,000 

2. อนุรักษ ์ฟื้นฟู 
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่ายั่งยืน 

22 1,310,000 5 650,000 3 332,541 3 332,541 
 

3.เกษตรปลอดภัย 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว ประเพณี 
วัฒนธรรม 
นันทนาการ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

32 4,080,000 12 1,154,100 11 650,000 11 650,000 

5.ยกระดับคณุภาพ
ชีวิต และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน 

35 2,485,000 11 669,000 11 371,544 11 371,544 

6.ส่งเสรมิการ
บริหารจดัการทีด่ี 
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

27 1,755,000 10 190,000 2 132,000 2 132,000 

รวม 168 16,487,000 50 7,085,100 38 5,409,085 38 5,409,085 

 
  สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 -6 
  บรรจุไว้ในแผน    จ านวน   168 โครงการ 
  น ามาจัดท างบประมาณ  จ านวน   50 โครงการ 
  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน   3 โครงการ 
  โอนมาตั้งจ่ายใหม่   จ านวน   11 โครงการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ/ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน   1 โครงการ 
  ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้  จ านวน   - โครงการ 
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  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล 
ศรีแก้วจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลศรีแก้ว 

 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภา ฯ 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ- 
 

5.4 รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2566 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบชี้แจงต่อสถาต่อสภาเทศบาล เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายอ าพล  พวงพกา เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
จพง.ธุรการช านาญงาน ผมนายอ าพล พวงผกา ขอสรุปรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการ

จัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลศรีแก้ว ประจ าปี พ.ศ. 2566
ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. ด้วยวิธีการประเมินตนเอง ที่เรียกว่า 
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าเพ่ือประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ 
ของ อปท. ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยขอความร่วมมือ อปท. บันทึกข้อมูล
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. ตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนดในระบบ
ประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการบริการจัดบริการสาธารณของ อปท. แบบ
ออนไลน์ที่เว็บไซต์ส านักงาน ก.ก.ถ. ซึ่งส านักงาน ก.ก.ถ. จะได้ประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดบริการสาธารณะดังกล่าว พร้อมจัดท ารายงาน
การประเมินผล เสนอ ก.ก.ถ. โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้  อปท.พัฒนาประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่ และภารกิจ 
ที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านวจให้แก่ อปท. ให้มีคุณภาพ
และมาตฐานที่สูงขึ้น และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน ตามตัวชี้วัด
และค่ามาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ขั้นพ้ืนฐาน 
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ที่อย่างน้อย อปท.ต้องด าเนินการ และควรมีผลการจัดบริการสาธารณะ
ดังกล่าวผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ า 
2. อปท. จะน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. และการพัฒนาคุณภาพจัดการสาธารณะของ อปท. 
ให้มีการด าเนินงานสูงกว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ าเทศบาลต าบลศรีแก้ว 
ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล 
ศรีแก้ว ตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนดในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการ
จัดบริการสาธารณะของ เทศบาลต าบลศรีแก้ว จ านวน 7 ด้าน 54 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลศรีแก้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยแยก
เป็นรายการดังต่อไปนี ้
 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  จ านวน    8 ตัวชี้วัด 
 เท่ากัยเป้าหมาย   จ านวน    11 ตัวชี้วัด 
 การพัฒนาในอนาคต  จ านวน    13 ตัวชี้วัด 
 ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566   จ านวน    0 ตัวชี้วัด 
ไม่มีบริการสาธารณะ  จ านวน    13 ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 
 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภา ฯ 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ- 
 

5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การรื้อถอนฝายกั้นน้ าล้นนากอน้อย 
เพื่อพิจารณาด าเนินงานขอรับงบประมาณเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจงต่อสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว 
ประธานสภา ฯ   
 

นายบุญทวี พารุสุข ขอน าเรียนให้สภาเทศบาลต าบลศรีแก้วทราบดังนี้ จากข้อมูลเบื้องต้นฝาย 
นายช่างโยธาช านาญงาน นาก่อน้อยเป็นฝายที่ก่อสร้างมานานแล้วและได้รับความเสียหายอย่าง

สิ้นเชิง เมื่อ ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งทางเทศบาลต าบลศรีแก้วได้ด าเนินการ
ซ่อมแซมฝายดังกล่าวไปแล้ว แต่ยังช ารุดเสียหายอยู่ จึงท าให้เกิดปัญหา
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ข้อเท็จจริง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็น 
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 ปัญหาที่เกินศักยภาพของเทศบาล จึงอยากขอมติที่ประชุมให้พิจารณา 
เพิกถอนสภาพและรื้อถอนฝายน้ าล้นนาก่อน้อยเมื่อได้รับงบประมาณและ
ยินยอมอนุญาต ให้โครงการก่อสร้างส านักงานชลประทานที่ 7 เข้าพ้ืนที่
ส ารวจและพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างเพ่ือจัดหางบประมาณมา
บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อไป 

 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภา ฯ 
 

นายสมนึก กุดหอม  เรียนประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสมนึก กุดหอม สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรื้อ

และถอนสภาพฝายกั้นน้ านาก่อน้อย อยากถามว่าเราสามารถด าเนินรื้อถอน
สภาพฝายภูอ่างกบได้แบบเดียวกันกับฝายน้ าล้นนากอน้อยได้หรือไม่ 

 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์ มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  
ประธานสภา ให้ความเห็นชอบ ให้เพิกถอนสภาพและรื้อถอนฝายน้ าล้นนาก่อน้อยเม่ือ

ได้รับงบประมาณ เพื่อพิจารณาด าเนินงานขอรับงบประมาณเพื่อแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยการยกมือ 

 

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ให้รื้อถอนฝายกั้นน้ าล้นนากอน้อย เพื่อพิจารณา
ด าเนินงานขอรับงบประมาณเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  
เห็นชอบ      จ านวน     10     เสียง     
ไม่เห็นชอบ     จ านวน       -      เสียง  
งดออกเสียง     จ านวน       1     เสียง (ประธานสภา) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ   
นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยยง สีมันตะ เรียนประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนายชัยยง สีมันตะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว มีหลาย

เรื่องท่ีสอบถามท่านประธานไปยังผู้บริหาร 
    1. เรื่องปัญหาสุนัขจรจัดซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาไปกัด 
    ชาวบ้าน อยากสอบถามว่าจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
    2. ปัญหาเรื่องขยะที่ประชาชนท ามาท้ิงที่ด้านหน้าของเทศบาล มีทั้งเศษหิน 
    เศษไม้ซึ่งท าให้มันดูรกร้างและไม่น่าดู อยากให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาเรื่องนี ้
    3. เรื่องเงินอุดหนุนงบประมาณของโรงเรียนบ้านศรีสว่าง อยากทราบว่าจะ 
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จ่ายให้ทางโรงเรียนได้ตอนไหน เนื่องจากว่าทางโรงเรียนได้สอบถามเข้ามา 

    4. ขอขอบคุณไปยังเทศบาลต าบลศรีแก้ว ที่ได้เตรียมความพร้อมในการจัด 
ประชุมสภาในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ห้องประชุมสภา ฯ ครบสมบูรณ์และ
สวยงาม 

    5. อยากสอบถามท่านประธานไปยังผู้บริหารเนื่องจากการไฟฟ้าได้มายก 
หม้อแปลงของบ้านคนยากไร้ ชื่อนายสมเกียรติ บุญเอิบ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ว่า
ท าไมการไฟฟ้าได้มายกหม้อแปลงออกไปเนื่องจากบ้านหลังนี้ เป็นบ้าน
พระราชทานให้กับประชาชนที่ยากไร้ใน รัชกาลที ่ 9 
 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์  ฝากท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายศักดิ์ชาย แสงโชติ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายศักดิ์ชาย แสงโชติ นายกเทศมนตรีต าบลศรีแก้ว ขอชี้แจงดังนี้ 

1. เรื่องปัญหาสุนัขจรจัดทางเทศบาลต าบลศรีแก้วได้ประสานไปยังปศุสัตว์
อ าเภอเลิงนกทาเพ่ือให้ลงส ารวจประชากรสุนัขแล้ว และมีแนวทางดังนี้ คือ
การท าหมันสัตว์ แต่มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยบางกลุ่มซึ่งมองว่าเป็นการทารุณ
กรรมสัตว์ 
2. เรื่องเศษหินและเศษขยะ ที่ชาวบ้านน ามาทิ้ ง ไว้หน้ าเทศบาล 
ทางเทศบาลจะด าเนินการถมหนองหน้าเทศบาลวึ่งคาดว่าจะด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ครับ 
3. เรื่องการยกหม้อแปลงไฟฟ้าของบ้านผู้ยากไร้ จะให้ทางเจ้าหน้าที่
ประสานไปยังการไฟฟ้าเพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาต่อไปครับ 
4. ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการแบ่งแนวเขตการปกครอง ทางจังหวัด
จะจัดประชุม ณ ที่ว่าการอ าเภอไทยเจริญ จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านเข้าร่วมครับ 
5. เรื่องฝายภูอ่างกบสร้างมา 40 ปี แล้วแต่มีเพียงเอกสารแผ่นเดียวที่มอบ
ให้ อบต.ศรีแก้ว ซึ่งตอนนี้น่าจะอยู่กับท้องถิ่นอ าเภอ ทางชลประทาน 
ก็อยากให้ทาง ม.9 ประชุมประชาคมเพ่ือขอมติที่ประชท เหมือนหมู่ที่ 3 
เพ่ือด าเนินการของบประมาณต่อไป 
6. วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2567 จะเป็นโครงการ 
7 วันอันตราย จึงจะส่งเจ้าหน้าที่ไปบริการให้วัดได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  
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และทางเทศบาลได้ก าชับให้พนักงานเทศบาลทุกท่านได้ออกห่างจากพ้ืนที่ที่
เสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทแล้ว 

นายสุรชัย  จันทร์เพ็ญ ส าหรับเงินอุดหนุนที่ทางเทศบาลจัดสรรให้นั้น ไตรมาสแรกจะยังไม ่
ปลัดเทศบาล สามารถจัดสรรงบประมาณให้ ได้  แต่จะด าเนินการให้ ได้หลั งวันที่ 

3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ครับ 
นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเดชชัย แก้วโมรี  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลศรีแก้ว และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ที่ปรึกษานายกฯ   เรื่องการรับโอนสินทรัพย์ของโครงการตามแผนพัฒนาของจังหวัดยโสธร 

ประจ าปีงบประมาณ 2568 ซึ่งเป็นโครงการขุดเจาะน้ าบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์  เนื่องจากว่ารับโอนมาผมอยากเรียนถามว่าใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการซ่อมบ ารุง เนื่องจากวัสดุมันไม่ได้คงอยู่ได้ตลอดไปและใน
วันข้างหน้าอาจเกิดความเสียหายได้ จะอยู่ ในอ านาจของใครที่ต้อง
รับผิดชอบดูแล ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเรารับโอนมาทุกปี  ปีละ 1 โครงการ 
โครงการละ 400,000 บาท 10 โครงการ ก็เป็นเงิน 4,000,000 บาท
แล้ว ถ้าหากทรัพสินช ารุดเสียหาย ทางเทศบาลก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมดเลยหรือไม ่
 

นายสุรชัย  จันทร์เพ็ญ  ส าหรับเรื่องการโอนทรัพย์สินที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการตาม 
ปลัดเทศบาล ฯ แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร นั้น เนื่องจากว่าเป็นงบประมาณของ 

ปีงบประมาณ 2568 ซึ่งถ้าหากด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วเทศบาลจะเป็น
ผู้รับโอนทรัพย์สินตาม แต่ต้องให้สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบรับโอนก่อน
ท าข้อตกลงรับโอนทรัพย์สิน ถ้าหากรับโอนแล้วจึงอยากเจ้าหน้าที่เจ้าของ
เรื่องไปท าข้อตกลงกับผู้ใช้น้ าว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าหรือไม่ 
หรือถ้าหากกลุ่มผู้ใช้น้ ามีศักยภาพ ทางเทศบาลเราสามารถโอนทรัพย์สินให้
ผู้ใช้น้ าบริหารจัดการได้เลยครับ ถ้าหากว่ากลุ่มทางผู้ใช้น้ าไม่สามารถ
บริหารจัดการได้ อาจจะต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ า ในกรณีที่
ทรัพย์สินเสียหายหรือช ารุด ทางเทศบาลจะได้ไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด เพราะจะมีเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบ ารุงในส่วนนั้นมาช่วยเรื่อง
ค่าใช้จ่าย 

 

นายมนต์ทิน  กุมารสิทธิ์  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภา ฯ 
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